



## เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย

นำทีมโดย ยินดี เจ้าแก้ว



# เครือข่ายคุณค่า นครศรีธรรมราช

ที่ าวความหลังก่อนการวิจัย จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการวิจัยพัฒนาขบวนการสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2549 ด้วยเหตุที่อยากทราบว่าขบวนการสหกรณ์ประเภทสหกรณ์จดทะเบียนและสหกรณ์ไม่จดทะเบียนสหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพเป็นอย่างไร และสามารถแก้ปัญหาความยากจนอย่างไร ยืนยันให้ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อย่างไร ในขณะที่จังหวัดนี้เป็นจังหวัดใหญ่ มีประชากรมาก ทำให้กระบวนการวิจัยครั้งนั้นเราทำงานกันแบบมีส่วนร่วม กับ กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์/เครือข่าย (ชุมชน) ต่าง ๆ ในจังหวัดได้เป็นจำนวนมากและพบว่าด้วยเพราะบริบทของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีความเจริญทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมมายาวนาน มีพื้นที่การปกครองจำนวนมาก ประกอบสภาพทางพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีทั้งทะเล ที่ราบชายฝั่งและป่าไม้ ภูเขาที่หลากหลาย เช่นนี้ ทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ และเครือข่ายจำนวนมาก และที่สามารถรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายคุณค่าดำเนินงานตอบสนองสมาชิกจนประสบ

ผลสำเร็จและแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างสมดุลในทุกมิติ มีให้เห็นชัดเจน จากการสร้างเครือข่ายคุณค่าในครั้งนี้กับที่เป็นเครือข่ายอยู่เดิม แล้วได้แก่ เครือข่ายกลุ่มลัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม ควบวงจรชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน นครศรีธรรมราช และเครือข่ายตำบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลเขาขาว ทั้งสามเครือข่ายมีลักษณะเป็นเครือข่ายเชิงธุรกิจและเครือข่ายเชิงพื้นที่ และครั้งสุดท้ายก่อนปิดโครงการเราได้จัดสัมมนาการพัฒนารูปแบบเครือข่ายคุณค่านครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทีมวิจัยและสมาชิกเครือข่ายคุณค่าร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปว่าเครือข่ายคุณค่าต้องการที่จะปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความร่วมมืออบนวิถีการสหกรณ์ **“เงินนะมันจำเป็นแต่ที่สำคัญกว่าคือเราอยากให้ผู้ นำมีจิตสำนึกความร่วมมือกันมากกว่า เดียวนี้มันหายากเพราะต่างคนต่างทำกันไปเสียแล้ว ขบวนการรวมกลุ่มไม่มีแล้ว”** เป็นคำพูดที่สะท้อนมาจากใจของสมาชิกชั้นนำผู้หนึ่ง

ทำวิจัยพัฒนาต่อ ทีมวิจัยจึงไม่รีรอได้เสนอโครงการวิจัยต่อยอดในปี 2551 เพื่อขยายผลเครือข่ายคุณค่า

